

ปีที่ 14 ฉบับที่ 4967 วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 หน้า 10

การนำกระดาษใช้แล้วมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ เปเปอร์มาเช่ ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหลือใช้ จากแนวคิดนี้ ทำให้ "วิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์" ชาวขอนแก่น เจ้าของผลงานแบรนด์ "เด็กเด็กเปเปอร์มาเช่" ออกแบบของเล่นเด็กจากกระดาษเหลือใช้ โดยนำจุดเด่น "ไดโนเสาร์" เอกลักษณ์ของ จ.ขอนแก่น มาสร้างจุดขายให้ผลิตภัณฑ์

"ภูเวียงโกซอร์ส สิริธรเน่" มีลักษณะเด่นที่คอและหางยาว เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ไดโนเสาร์เปเปอร์มาเช่ ของแบรนด์เด็กเด็กเปเปอร์มาเช่ ที่มีจุดเด่นและสวยงาม นอกจากนี้ยังมีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ที่ค้นพบในขอนแก่น ถูกนำมาออกแบบเป็นไดโนเสาร์การ์ตูนที่สร้างสรรค์จากกระดาษอัดขึ้นรูปทาบด้วยสีสันสดใสเหมาะสำหรับเป็นของเล่นเด็กและของตกแต่งบ้าน

"เดิมทำงานเป็นนักเทคนิคการแพทย์ แต่ลาออกมาทำอาชีพส่วนตัว เมื่อปี 52 เป็นยุคเบบี้บูม จึงสนใจการทำของเล่นเด็ก จนมาลงตัวที่เปเปอร์มาเช่ จึงเริ่มค้นคว้าอย่างจริงจังทั้งขั้นตอน วิธีการทำ รวมถึงออกแบบให้ทันสมัยเหมาะกับการนำไปใช้ประโยชน์ และพัฒนาการของเด็ก" วิฑูรย์ เล่าถึงที่มา

แม้งานเปเปอร์มาเช่จะไม่ใช้สินค้าใหม่ มีหลายคนที่ผลิตออกมาวางจำหน่าย แต่การสร้างจุดเด่นแก่ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กและนำเอกลักษณ์จุดเด่นของจังหวัดอย่างไดโนเสาร์มาสร้างจุดขาย จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเด็กเด็กเปเปอร์มาเช่มีความโดดเด่น และน่าสนใจ งานออกแบบ ลวดลาย การเพิ่มลูกเล่น ของขั้นตอนการผลิต "วิฑูรย์" ศึกษาเอง ทั้งจากหนังสือ และยูทูป จึงเห็นว่าเปเปอร์มาเช่ยังสามารถนำวัสดุ

## นำเอกลักษณ์ 'ไดโนเสาร์'

### สู่ของเล่นขายดี 'ไดโนมาเช่'



วิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์

เหลือใช้อื่นๆ เช่น ขวดน้ำ เศษเหล็กมาผสมผสานกับไอเดียชิ้นงานที่มีอยู่เดิม พร้อมกับออกแบบ ลงมือทดลองทำ จนได้ผลงานที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของ จ.ขอนแก่น มานานกว่า 3 ปี อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มพช.) จากกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

วิฑูรย์ บอกว่า รูปแบบงานเปเปอร์มาเช่ส่วนใหญ่จะผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า นอกจากไดโนเสาร์แล้ว ยังมีสัตว์อื่นๆ เช่น หมู ยีราฟ วัว ฯลฯ กลุ่มเป้าหมายอยู่ที่เด็กเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการออกแบบจึงไม่เน้นเหมือนจริง

แต่เน้นที่ประโยชน์จากการนำไปเป็นของเล่นที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก จึงเป็นไดโนเสาร์และสัตว์ที่เป็นการ์ตูน มีความแข็งแรง ไม่อันตราย นำหนักเบา รับน้ำหนักได้ดี เพิ่มสีสัน ลวดลายให้สะดุดตา เริ่มวางขายที่ถนนคนเดิน ศูนย์สินค้าโอท็อปจังหวัดและเผยแพร่ทาง<[http://www.](http://www.papermache.in.th)



papermache.in.th"

"อนาคตจะเปิดคอร์สอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือ ผู้สนใจทั่วไป เพื่อเป็น

แนวทางในการทำอาชีพ และสอนให้เด็กในโรงเรียน กลุ่มนี้จะเน้นให้การศึกษาเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม การนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นของเล่น เห็นประโยชน์ของสิ่งที่อยู่รอบตัว ถือเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้วย"

สำหรับการจัดฝึกอบรมนั้น วิฑูรย์ บอกว่าจะอบรม 2 วัน มีหลักสูตรเปเปอร์มาเช่เบื้องต้นเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและศิลปะเพื่อการเรียนการสอนไม่ซับซ้อน เปเปอร์มาเช่ ขึ้นรูปทรงอิสระเหมาะสำหรับผู้สนใจสร้างชิ้นงานที่เป็นหนึ่งเดียว เปเปอร์มาเช่จากโครงสร้างวัสดุรีไซเคิล เป็นการสร้างผลงานศิลปะ นำกลับมาใช้ใหม่ของวัสดุเหลือใช้ เปเปอร์มาเช่ขึ้นรูปจากแม่พิมพ์

เรียนรู้การสร้างสรรค์แม่พิมพ์ และการประกอบชิ้นงาน และเปเปอร์มาเช่เทคนิคก้าวหน้า โดยใช้เทคนิคอื่นๆ เช่น เยื่อกระดาษ เพื่อการสร้างผลงานที่มีความแตกต่าง

สำหรับผู้สนใจผลิตภัณฑ์หรือต้องการเรียนเพื่อต่อยอดทำเป็นอาชีพ ติดตามผลงานได้ทาง <<http://www.papermache.in.th/>> หรือสอบถามได้ที่ นายวิฑูรย์ ไตรรัตน์วงศ์ เลขที่ 488/52 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์

08-9840-7905

● กวินทรา ใจชื่อ ●